

ความสามารถในการแข่งขันของรัสเซียปรับขึ้น 5 อันดับ

จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน 137 ประเทศทั่วโลกโดย World Economic Forum: WEF รัสเซียได้อันดับขึ้นมาจากอันดับ 43 เมื่อปีที่ผ่าน มา โดยมีพัฒนาการในหัวข้อ *สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค* เพิ่มขึ้นชัดเจนที่สุด จนสามารถขยับขึ้น 38 อันดับมาอยู่ที่ 53 รวมทั้งมีพัฒนาการที่ดีขึ้นหลายด้าน ได้แก่ *สุขภาพมนุษย์ การศึกษาระดับต้นและกลาง ขนาดตลาด และการฝึกอบรมความเป็นมืออาชีพแก่พนักงาน*

ส่วนปัจจัยที่ยังเป็นจุดอ่อนที่ต้องเร่งพัฒนา ได้แก่ *ตลาดการเงิน* โดยเฉพาะภาคการธนาคาร (อันดับที่ 107) ตามมาด้วย *คุณภาพของสถาบัน* เช่น สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน (อันดับที่ 106) *ความเป็นอิสระในระบบยุติธรรม* (อันดับที่ 90) และ *การคอร์รัปชัน* ที่เป็นปัญหาสำคัญมายาวนานในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเศรษฐกิจของรัสเซียยังผูกติดกับการพึ่งพารายได้จาก การส่งออกสินค้าแร่มากขึ้น

นอกจากนั้น จากการที่รัสเซียออกกฎหมายปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำและปกป้องการจ้างงานชั่วคราว ถือเป็นปัจจัยลบในแง่ของความยืดหยุ่นของการจ้างงาน แต่ขณะเดียวกันก็ถือว่าการเติมกำลังซื้อคืนให้แก่ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและค่าเงินรูเบิลอ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา

การวัดขีดความสามารถในการแข่งขันนี้คำนวณจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ 113 ตัว ครอบคลุม 12 หมวด ซึ่งการวัดได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสถาบัน โครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค สุขภาพอนามัย การศึกษา การฝึกอบรม ความสามารถทางการตลาด สินค้าและตลาดแรงงาน พัฒนาการระบบธนาคาร และนวัตกรรม

ผลการจัดอันดับล่าสุด *สวิตเซอร์แลนด์* เป็นประเทศที่ครองอันดับหนึ่งติดต่อกันมาเป็นปีที่ 9 ตามมาด้วย

สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี รวมทั้ง *ฮ่องกง สวีเดน สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และฟินแลนด์* ที่อยู่ใน 10 ลำดับต้น

ผู้บริหารของ WEF ให้ความเห็นที่โลกกำลังอยู่ในช่วงการปรับตัวไปสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ควบคู่ไปกับการเพิ่มความเข้มแข็งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และระบบสังคม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดขีดความสามารถในการแข่งขันที่สำคัญต่อไปในอนาคต

ที่มา: *Russia climbs higher in global competitiveness ranking, Russia Today*

รัฐบาลของรัสเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าในทุกๆ ด้านภายหลังจากประเทศต้องประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา อันมีเหตุมาจากความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลกที่เป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ และการถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากโลกตะวันตก จึงเป็นเหตุให้รัฐบาลต้องสร้างความเข้มแข็งจากภายในประเทศด้วยการเร่งพัฒนาการผลิตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม พร้อมๆ กับการใช้มาตรการกระจายความเสี่ยงในการพึ่งพาการส่งออกพลังงานแต่เพียงอย่างเดียว (มีสัดส่วนในการส่งออกร้อยละ 62) ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดและยังคงต้องพยายามต่อเนื่อง นับแต่นี้จะได้เห็นสินค้าส่งออกใหม่ๆ ของรัสเซียที่เราไม่เคยคาดหวังว่าจะได้เห็นออกสู่ตลาดโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันรัสเซียก็หาทางออกจากปัญหาความขัดแย้งกับประเทศฝั่งตะวันตกโดยหันไปสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนกับประเทศในฝั่งตะวันออก (เอเชีย) เพิ่มขึ้น ซึ่งภาพรวมในปัจจุบันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งและคาดว่าจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับตลอดระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169

www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

563 ถนนนพบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center

Kosmodamianskaya nab., 52, k1
Moscow 115054, Russia

T: +7 499 653-59-89

F: +7 499 653-69-59

E: moscow@thaitrade.ru